

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล

ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ

ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ครั้งที่ ๕

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) และประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลดังกล่าว ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔ ทุน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ ทุน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๕ ทุน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔ จำนวน ๓ ทุน ไปเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑ ทุน ดังนี้

หน่วยทุนที่ ๑๙ กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

สาขาวิชา Real Estate/Finance, Banking and Insurance

วิชาเอก/เน้นทาง -

ประเภท-ระดับ ศึกษา-ปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร

ได้แก่ นายวรรณะ จำเริญ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนแจ้งยืนยันการรับทุน ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลฯ ที่ นางสาวณิชชารีย์ ก้อนจันทร์เทศ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ทาง e-mail : nitcharee@ocsc.go.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๗๙

หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่แจ้งยืนยันการรับทุนทาง e-mail ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ชุติมา หาญเผชิญ

(นางชุติมา หาญเผชิญ)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

สุริ

(นางสาวสุกร บุริสังคะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ